



ที่ สป ๑๐๑๙/๓๕

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก
ถนนพหลโยธิน สป ๕๒๑๘๐

MO มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ สป ๐๐๑๙.๑/ว๖๗ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑.รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒.สรุปสาระสำคัญในการประชุมฯ	จำนวน ๑ ฉบับ
	๓.ภาพถ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดแจ้งให้อำเภอมอบหมายพัฒนาการอำเภอและนักวิชาการพัฒนาชุมชนทุกคนติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference) ในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗ โดยให้สรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุมและรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุม รายงานให้จังหวัดทราบ นั้น

ในการนี้ อำเภอแม่พริกขอส่งสรุปสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุภารัตน์ ส่างาม
พัฒนาการอำเภอแม่พริก,

โทร. ๐-๕๕๒๙-๙๐๗๑

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งอย่างยั่งยืน
ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง



Change for Good
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑.	การพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล”	๑) มีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภายในศูนย์เรียนรู้การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” และร้อยละ ๘๐ ของผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ นำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดำเนินชีวิต	
๒.	การสร้างความมั่นคงทางอาหาร	มีการดำเนินงานครบร้อยละ ๑๐๐ ทุกข้อใน ๓ ประเด็นดังนี้ ๑) การดำเนินกิจกรรม ๑ หมู่บ้าน ๑ เส้นทางมีผลผู้คนรักกัน ๒) การดำเนินกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ กิจกรรมปันสุข ปลุกผักแบ่งปันครัวเรือนเปราะบาง ๓) การดำเนินกิจกรรม ๑ อำเภอ ๑ กิจกรรมปลูกผัก ณ ศาสนสถานตามหลัก “บวร” “บรม” หรือ “ครบ” ทุกอำเภอ	
๓.	โครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”	๑) มีการจัดทำฐานข้อมูล กลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการด้านผ้าไทย ๒) มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” เพื่อรณรงค์การใช้และสวมใส่ผ้าไทยของ สพอ.ทุกเดือน เดือนละไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง ๓) ส่งเสริมการย้อมสีธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ๔) รายได้ในการจัดจำหน่ายผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ผ้าไทยเพิ่มขึ้นจากฐานข้อมูลปี ๒๕๖๖	
๔.	ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (ศจพ.)	จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีผลการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม/ ให้ความช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในระบบ TPMAP ปี ๒๕๖๖ ครบ ๑๐๐%	
๕.	โครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP)	๑) ส่งเสริมการผลิต เพิ่มช่องทางการตลาด และการจำหน่ายสินค้า OTOP และมียอดจำหน่ายที่เพิ่มมากขึ้น ๒) สนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือ OTOP ภายใต้การดูแลของกรมฯ ให้มีความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการ Digital Wallet	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
		๓) มีจำนวนผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ลงทะเบียนเมนู"Shop ชุมชน" ในระบบ Click ชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของจำนวนผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ Digital Wallet ในไตรมาส ๑	
๖	กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑) บริหารจัดการหนี้เกินกำหนดชำระต่ำกว่า ร้อยละ ๑๐	
๗	Click ชุมชน	๑) ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP มีการสมัครใน ร้านค้า Shop ชุมชน ๒) บันทึกข้อมูลในบริการ click ชุมชน ๓) จัดกิจกรรมขับเคลื่อน/เผยแพร่ ผ่านช่องทาง ต่างๆ ๕) ดาวน์โหลดครบตามเป้าหมาย	
๘	การบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็น พื้นฐาน (จปฐ.)	จัดเก็บข้อมูล จปฐ ๒๕๖๗ ให้ครบตามเป้าหมาย	
๙	กองทุนชุมชน	๑) ส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในหมู่บ้านที่มี กข.คจ. ที่มีผลการประเมินระดับที่๓ ๒) เพื่อจำนวนสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ฯ ๓) รายงานทะเบียนและผลการสนับสนุนการ ประกอบอาชีพ "สำนึกดี แผนดี บริหารหนี้ได้" เป็นไปตามเป้าหมาย	
๑๐	บริษัทประชารัฐรักสามัคคี	ขับเคลื่อนการบริหารจัดการและกิจกรรมที่ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และมีผลกำไรเพิ่มขึ้น	
๑๑	การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม	มีการขับเคลื่อนกิจกรรมตามแผนการขับเคลื่อน องค์กรคุณธรรม	

ลงชื่อ จิตาภา เตชะพลี ผู้สรุปการประชุมฯ
(นางสาวจิตาภา เตชะพลี)
นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

รูปภาพสรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช.

ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันจันทร์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่พริก จังหวัดลำปาง

